

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 24-30 พฤศจิกายน 2564

“พาณิชย์” มั่นใจส่งออกข้าวปีนี้ 6 ล้านตัน เอกชนคาดสถานการณ์ดีต่อเนื่องถึงปีหน้า

กรมการค้าต่างประเทศคาดส่งออกข้าวไทยปีนี้ เข้าเป้า 6 ล้านตัน หลังบาทอ่อน ทำให้ข้าวไทยแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีขึ้น และเศรษฐกิจโลกฟื้นจากโควิด-19 ทำให้มีความต้องการข้าวมากขึ้น ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดทิศทางการส่งออกข้าวจะดีต่อเนื่องถึงปีหน้า ยันปีนี้ 6 ล้านตันได้แน่ ส่วนปีหน้าลุ้นแตะ 7 ล้านตัน

นางมนัสสินี จีระวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยส่งออกข้าวได้ปริมาณ 4.59 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.3% มูลค่า 81,740 ล้านบาท ลดลง 12.8% โดยตลาดหลักที่ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น อิรัก และเยเมน ซึ่งเป็นผลมาจากเงินบาทอ่อนค่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิ.ย.2564 ที่ผ่านมา ทำให้ราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันกับราคาข้าวจากประเทศคู่แข่งได้มากขึ้น และเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากโควิด-19 ทำให้มีความต้องการข้าวเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้เร่งเจรจาการส่งมอบข้าวตามสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับ COFCO ที่เหลืออีก 280,000 ตัน ตามที่นายจรินทร์ วัฒนวิเศษ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีนโยบายให้เร่งหาตลาดเพื่อช่วยผลักดันการส่งออกข้าวไทย ทำให้ส่งออกไปจีนได้เพิ่มขึ้น

ส่วนแนวโน้มการส่งออก ขณะนี้ข้าวไทยมียอดคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติการส่งออกข้าวในเดือนต.ค.2564 มีปริมาณ 773,823 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณการส่งออกข้าวรายเดือนมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดือนม.ค.-ก.ย.2564 ที่ผ่านมา และล่าสุดเดือนพ.ย.2564 (วันที่ 1-22 พ.ย.) สถิติการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมฯ มีปริมาณ 618,832 ตัน และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากต้นปีที่ค่าเงินอยู่ที่ 31 บาท มาจนปัจจุบัน ค่าเงินบาทอยู่ที่ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ประกอบกับราคาข้าวภายในประเทศที่ลดลงจากช่วงต้นปี ทำให้ราคาข้าวส่งออกของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้น คำสั่งซื้อของลูกค้าเริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยจะเห็นจากตัวเลขส่งออกข้าวในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ดังกล่าวนี้ จะต่อเนื่องไปถึงปีหน้า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าจะส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ 6 ล้านตันในปี และปีหน้าการส่งออกข้าวของ泰จะสูงขึ้นไป ซึ่งสมาคมฯ ได้ตั้งเป้าหมายสำหรับปีหน้าไว้ที่ 7 ล้านตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

พาณิชย์เร่งเจรจา COFCO จีนนำเข้าข้าวไทยที่เหลืออีก 280,000 ตัน

กรมการค้าต่างประเทศ มั่นใจการส่งออกข้าวไทยในปี 2564 ได้ตามเป้าหมายที่ 6 ล้านตัน พร้อมเร่งเจรจาส่งมอบข้าวที่เหลือตามสัญญากับ COFCO ที่เหลืออีก 280,000 ตัน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางมนัสสินี จีระวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม-ตุลาคม) ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 4.59 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 81,740 ล้านบาท

ปริมาณส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 คิดเป็น 1.3% มูลค่าลดลง 12.8% ตลาดหลักที่ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น อิรัก และเยเมน โดยการส่งออกข้าวไทยกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 และดีขึ้นมาเป็นลำดับ

และในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีมีปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนให้การส่งออกข้าวไทยดีขึ้นจากการที่เงินบาทอ่อนค่าลงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวไทยสามารถแข่งขันกับราคาส่งออกข้าวจากประเทศคู่แข่งได้มากขึ้น และกรมการค้าต่างประเทศได้เร่งเจรจาการส่งมอบข้าวตามสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับ COFCO ที่เหลืออีก 280,000 ตัน นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปรับตัวดีขึ้นทำให้ความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

จากปัจจัยบวกต่าง ๆ ข้างต้นส่งผลให้ในขณะนี้การส่งออกข้าวไทยมียอดคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติการส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม 2564 มีปริมาณ 773,823 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณการส่งออกข้าวรายเดือนมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2564 ที่ผ่านมา และล่าสุดเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2564) สถิติการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ มีปริมาณ 618,832 ตัน และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสสุดท้ายมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากต้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 31 บาทมาจนปัจจุบัน ค่าเงินบาทอยู่ที่ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ประกอบกับราคาข้าวภายในประเทศที่ลดลงจากช่วงต้นปีทำให้ราคาข้าวส่งออกของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้น

คำสั่งซื้อของลูกค้าเริ่มเข้ามามากขึ้น โดยจะเห็นจากตัวเลขส่งออกข้าวในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ดังกล่าวนี้จะต่อเนื่องไปถึงปีหน้า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าจะส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ 6 ล้านตันในปี และปีหน้าการส่งออกข้าวของไทยน่าจะสูงขึ้น ซึ่งสมาคมได้ตั้งเป้าหมายสำหรับปีหน้าไว้ที่ 7 ล้านตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

‘จูรินทร์’ ขอโอมานนำเข้าข้าว-ยางพารา

"จูรินทร์" พบทูตโอมานเชื่อมการค้าลงทุน เร่งรับรองสินค้าฮาลาลของไทย ดันตลาดตะวันออก หนุนทำ MOU ยางพารา พร้อมส่งออก ข้าว อาหารกระป๋อง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จูรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ นายอิสซา อับดุลเลาะห์ อับดุลลาฮี อับดุลลาฮี (H.E.Mr.Issa Abdullah Jaber Al-Alawi) เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสรับหน้าที่ และหารือประเด็นการส่งออกข้าวไทย และสินค้าฮาลาล

สำหรับประเด็นหารือที่เห็นตรงกัน คือ จะช่วยกันดำเนินการในเรื่องของการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการค้าการลงทุน โดยเร่งรัดการให้การรับรองตราฮาลาลของประเทศไทย เพราะหากโอมานให้การรับรอง จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชากรโอมานและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมากขึ้น เพราะโอมานจะกลายเป็นศูนย์กลางสินค้าฮาลาลด้วย

นอกจากนี้ ยังเห็นตรงกันในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยจะได้มีการช่วยกันเร่งรัด MOU ในเรื่องของการลงทุน ซึ่งยังค้างคาอยู่ โดนตนรับปากว่าจะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ซึ่งไทยได้เสนอกับทูตโอมานว่า อยากเห็นการทำ MOU ระหว่างการยางแห่งประเทศไทยกับโอมานเพื่อสนับสนุนให้มีการนำยางพาราของไทยไปทำถนนในโอมานและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เพราะถนนยางพาราสามารถทนต่ออากาศร้อนได้สูงซึ่ง

ขณะนี้ได้มีการดำเนินการมีความคืบหน้าไปบ้างแล้วเพียงแต่ว่าติดขัดในช่วงโควิด จึงขอให้ท่านทูตช่วยสนับสนุนให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งขอให้โอมานช่วยนำเข้าสินค้าไทยไปยังโอมานมากขึ้น เช่น ข้าวคุณภาพสูง/ ยางพารา / เครื่องปรับอากาศ / ตู้แช่อาหารกระป๋อง / และผลไม้

ขณะที่ทูตโอมาน ได้แจ้งให้ทราบและมีข้อเสนอแนะจากที่เห็นตรงกันสามประเด็นแรก คือการที่อยากเห็นประเทศไทยไปเปิดตลาดแสดงสินค้าหรือตลาดในการที่จะจำหน่ายสินค้าของไทยในโอมานเหมือนกับที่ไปเปิดศูนย์กระจายสินค้าที่บาร์เรน ซึ่งตนเห็นด้วย

สำหรับประเทศโอมานมีประชากรประมาณ 5,000,000 คน เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำหน้าที่เป็น Trader ในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจสำหรับไทยโอมานก็จะเป็นประตูสำหรับการส่งออกสินค้าไทยไปสู่ตลาดอื่นๆในตะวันออกกลางได้ และโอมานเป็นคู่ค้าอันดับ 6 ของไทยในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และยังเป็นอันดับที่ 41 ของโลก โดยในปี 2563 โอมานและไทยมูลค่าการค้า ระหว่างกัน 29,260 ล้านบาท ซึ่งไทยส่งออกไปโอมาน 11,000 ล้านบาท ถือว่ายังขาดดุลอยู่เพราะว่าไทยนำเข้าน้ำมันจากโอมานมาก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ข้าวไทยผงาด! จีนประกาศขึ้นทะเบียนเพิ่มโรงสีผู้ผลิตข้าวไทยพุ่ง 93 ราย

ชาวนาไทยได้เฮ! กรมวิชาการเกษตร ดันจีนขึ้นทะเบียนโรงสีผู้ผลิตและแปรรูปข้าวไทยสำเร็จ หลังรอกว่า 4 ปีจีนให้โควตารอบ 2 ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีก 46 ราย เผยยอดรวมผู้ผลิตผ่านขึ้นทะเบียนส่งออกข้าวไปจีนพุ่งแตะ 93 ราย ปลื้มข้าวไทยเนื้อหอม 10 เดือนส่งออกไปแดนมังกรแล้วกว่า 4 แสนตัน โกยรายได้เข้าประเทศเกือบ 7 พันล้านบาท

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) กำหนดมาตรการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวโดยผู้ส่งออกข้าวไปจีนทุกราย ต้องส่งออกข้าวที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่มีรายชื่อได้รับการขึ้นทะเบียนจากจีนแล้วเท่านั้น ซึ่งจีนได้ส่ง “มาตรฐานการขึ้นทะเบียน” ให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ตรวจประเมินผู้ผลิตข้าวเบื้องต้นก่อนเสนอรายชื่อให้จีนพิจารณาส่งคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจประเมินที่ไทย โดยในปี 2559 กรมวิชาการเกษตรได้ส่งรายชื่อผู้ผลิตข้าวของไทยให้จีนเข้ามตรวจประเมินชุดที่ 1 จำนวน 60 ราย ซึ่งผ่านการตรวจประเมินได้รับการขึ้นทะเบียนกับจีนรวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย

หลังจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2560 กรมวิชาการเกษตรได้เสนอรายชื่อผู้ผลิตข้าวของไทยชุดที่ 2 จำนวน 46 รายให้จีนส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมิน แต่เนื่องจากจีนเกิดการปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรใหม่จึงยังไม่พร้อมส่งคณะเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมินที่ไทย ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้พยายามผลักดันในทุกช่องทางให้จีนเพิ่มจำนวนผู้ผลิตข้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากจีนเพิ่มเติมจากเดิมเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ส่งออกข้าวของไทย โดยได้จัดส่งรายชื่อผู้ผลิตชุดที่ 2 จำนวน 46 รายดังกล่าวกลับไปให้จีนพิจารณาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2562

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้จัดส่งรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวไทยจำนวน 46 รายดังกล่าวไปให้จีนพิจารณาอีกครั้งได้ติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนมาโดยตลอด

โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ว่าหน่วยงาน GACC ของจีนแจ้งขอสุ่มตรวจประเมินผู้ผลิตและแปรรูปข้าวชุดที่ 2 ของไทยจำนวน 5 รายเพื่อเป็นตัวแทนการตรวจประเมินผ่านทางช่องทางวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ โดยการสุ่มตรวจจะเน้นมาตรการความปลอดภัยอาหาร ศัตรูพืช และมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ตามคู่มือของ FAO และ WHO

“วันนี้เราได้รับแจ้งข่าวดีจากจีนว่า ผลการสุ่มตรวจ 5 ตัวแทนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวของไทย ได้ผ่านการพิจารณาจากจีนแล้ว ส่งผลให้ในรอบ 2 นี้มีผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่สามารถส่งออกไปจีนได้รวมทั้งหมด 46 ราย ซึ่งเป็นความพยายามของกรมวิชาการเกษตรที่ได้ติดตามและผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวเพิ่มเติมมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปีแล้ว โดยขณะนี้จีนขอให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวของไทยให้เหลือเพียงบัญชีรายชื่อเดียวโดยนำรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนในรอบแรกจำนวน 49 ราย กับชุดที่ 2 จำนวน 46 ราย มาผนวกรวมกัน อย่างไรก็ตาม มีบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปข้าวในชุดแรกจำนวน 2 รายได้ย้ายที่ตั้งโรงงานทำให้พันสภาพการขึ้นทะเบียนจึงเหลือบัญชีรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนส่งออกข้าวไปจีนทั้ง 2 ชุดดังกล่าวรวมจำนวนทั้งสิ้น 93 ราย” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรขออภัยเตือนผู้ส่งออกด้วยว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกขณะนี้จีนจึงให้ความสำคัญการตรวจสินค้านำเข้าอย่างเข้มข้นทั้งเรื่อง การปฏิบัติตามพิธีสารส่งออกข้าวไทยไปจีน ศัตรูพืช ความปลอดภัยทางด้านอาหาร และการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19

จึงขอให้ผู้ส่งออกของไทยให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการระงับการนำเข้าด้วย โดยในช่วงเดือนมกราคม -ตุลาคม 2564 ไทยส่งออกข้าวไปจีนปริมาณรวม 430,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 7,000 ล้านบาท โดยประเทศหลักที่จีนนำเข้าข้าวคืออินเดีย เวียดนาม และไทย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ก.เกษตรฯ เผยจีนมั่นใจคุณภาพข้าวไทย ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต-แปรรูปแล้ว 93 ราย

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) กำหนดมาตรการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต และแปรรูปข้าว โดยผู้ส่งออกข้าวไปจีนทุกรายต้องส่งออกข้าวที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่มีรายชื่อได้รับการขึ้นทะเบียนจากจีนแล้วเท่านั้น ซึ่งจีนได้ส่ง "มาตรฐานการขึ้นทะเบียน" ให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ตรวจประเมินผู้ผลิตข้าวเบื้องต้น ก่อนเสนอรายชื่อให้จีนพิจารณาส่งคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจประเมินที่ไทย โดยในปี 59 กรมวิชาการเกษตร ได้ส่งรายชื่อผู้ผลิตข้าวของไทยให้จีนเข้ามาตรวจประเมินชุดที่ 1 จำนวน 60 ราย ซึ่งผ่านการตรวจประเมินได้รับการขึ้นทะเบียนกับจีนรวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย

หลังจากนั้นในเดือนก.พ. 60 กรมวิชาการเกษตรได้เสนอรายชื่อผู้ผลิตข้าวของไทยชุดที่ 2 จำนวน 46 ราย ให้จีนส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมิน แต่เนื่องจากจีนเกิดการปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรใหม่ จึงยังไม่พร้อมส่งคณะเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมินที่ไทย ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้พยายามผลักดันในทุกช่องทาง ให้จีนเพิ่มจำนวน

ประชาสัมพันธ์ข้าวไทย การผลักดันข้าวพรีเมียมชนิดต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อผลักดันการส่งออกข้าวไทย

ทั้งนี้ นายจรินทร์ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าการขยายตลาดข้าวไทย จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับเทรนด์หรือกระแสในแต่ละตลาดด้วย เช่น จีนควรมุ่งเน้นข้าวพรีเมียม เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก ข้าวแปรรูปสำหรับเด็ก กลุ่มคนป่วย ข้าวน้ำตาลต่ำ โดยเน้นประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ของข้าวไทย และในทุกภูมิภาคของจีน ต้องผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวไทยในช่องทางต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างเข้มข้นต่อไป ทั้งการใช้ Key Opinion Leader (KOL) การไลฟ์สดร่วมกับ KOL การสนับสนุนให้ร้านอาหารไทยใช้ข้าวไทยเป็นต้น

สำหรับตลาดญี่ปุ่น เน้นข้าวประเภท Functional Food เช่น ข้าวออร์แกนิก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ตามกระแสรักสุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ รวมถึงข้าวแพ็คเกจพร้อมรับประทานแบบอุ่นไมโครเวฟ ที่กำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากตอบโจทย์สังคมเร่งรีบและการทำงานที่บ้าน ตลาดมาเลเซีย เน้นตลาดเฉพาะ เช่น ข้าวสังข์หยด ตลาดฮ่องกงและสิงคโปร์ เน้นข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ เนื่องจากใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน และข้าวเป็นสินค้ามงคลที่ชาวจีนนิยมใช้เป็นของฝากในช่วงเทศกาล เป็นต้น

นางมลลิกา กล่าวว่า ล่าสุดได้รับรายงานความคืบหน้าเข้ามาแล้ว โดยทูตพาณิชย์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเชลล์แมนประเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวไทยแล้ว โดยหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Rakuten การร่วมกับทีมเชลล์แมนจังหวัดจัดเจรจาการค้าออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT โดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งแพลตฟอร์มแนะนำร้านอาหาร Tabelog ซึ่งเป็นที่นิยมในญี่ปุ่น ร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ต Beisia ในเมืองรองจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และจัดการส่งเสริมการขายอาหารไทยผ่านรถอาหารเคลื่อนที่หรือฟู้ดทรัค เป็นต้น โดยมีแผนจะจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีก เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมเมนูข้าวกล่องอาหารไทย โดยใช้ข้าวหอมมะลิจำหน่ายในโรงอาหารตามออฟฟิศต่าง ๆ รวมทั้งซูเปอร์มาร์เก็ต ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง และส่งเสริมเมนูอาหารไทยที่ประกอบด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่จำหน่ายในร้านอาหารภายในโรงแรมระดับ 5 ดาว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ข้าวไทยให้อยู่ในระดับพรีเมียม และเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Foodex 2022 โดยจัดสาธิตการทำอาหารไทยเพื่อสุขภาพ โดยใช้ข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น

ส่วนตลาดจีน ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสินค้าข้าวไทยทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การจำหน่ายข้าวไทยผ่านร้านขายสินค้าไทยบนแพลตฟอร์มเถาเป่า การจัดกิจกรรม In-Store Promotion การร่วมมือกับร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ส่งเสริมการใช้ข้าวไทยในเมนูอาหาร และให้ KOL รีวิว รวมถึงการจัดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้าวไทยให้เพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดฟิลิปปินส์ ได้จัดกิจกรรมขยายตลาดข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดประชุมหารือกับผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมข้าวไทยผลิตภัณฑ์ข้าวไทยภายใต้แคมเปญ Think Rice Think Thailand ร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ และตลาดมาเลเซีย ที่ได้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน

ปัจจุบัน ในช่วง 9 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากไทย ปริมาณ 215,580 ตัน เพิ่มขึ้น 11% มูลค่า 3,364 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.3% โดยนำเข้าข้าวขาว 100% เป็นหลัก รองลงมา คือ ข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ จีนนำเข้าปริมาณ 339,177 ตัน เพิ่มขึ้น 89.15% มูลค่า 5,716.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.19% มาเลเซีย นำเข้ามูลค่า 30.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5,239.66% และฟิลิปปินส์นำเข้า 95,999 ตัน เพิ่มขึ้น 51.09% ที่มา Commerce News Agency (CNA)

แบงก์ปล่อยสินเชื่อ 5.3 หมิ่นล้าน “โรงสี” แข่งซื้อสต็อกต้นราคาข้าวขยับ

วงการข้าวกลับมาคึก “โรงสี” เงินเริ่มสะพัด หลัง 10 แบงก์แข่งปล่อยสินเชื่อเก็บสต็อกข้าวกว่า 5.3 หมื่นล้าน “หยง” เห็นสัญญาณคำสั่งซื้อ เคลื่อนไหวแรง คาดคู่ค้าเริ่มซื้อตุนมอบเป็นของขวัญ “คริสต์มาส-ปีใหม่-ตรุษจีน” อานิสงส์ “คนละครึ่ง-บัตรสวัสดิการฯ” ดันยอดขายข้าวถุงพุ่ง

“ข้าว” เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของไทย จะออกสู่ตลาดมากพร้อมกันในช่วงต้นฤดู ส่งผลให้ “โรงสี” และ “ตลาดกลาง” มีความจำเป็นต้องเร่งระบายสต็อก เพื่อให้มีสภาพคล่องในการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาเพิ่มมากขึ้น ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการทันที จากเห็นสัญญาณราคาข้าวแต่ละชนิด โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวมีสัญญาณตกต่ำอย่างเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้

แหล่งข่าวจากคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 หรือ “ประกันรายได้ข้าว” จะ มีมาตรการคู่ขนาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการให้เก็บสต็อกในรูปข้าวเปลือกและ/ หรือข้าวสาร โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% วงเงินจ่ายขาด 540 ล้านบาท ที่ ครม.ได้เห็นชอบไปแล้วนั้น แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว 1.5 ล้านตัน และข้าวเจ้า ปริมาณ 2.5 ล้านตัน รวม 4 ล้านตัน

สำหรับในปีนี้มี 10 ธนาคาร ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ วงเงินสินเชื่อรวม 5.39 หมื่นล้านบาท อันดับหนึ่งคือ ธนาคารกรุงไทย มีโรงสีเข้าร่วม 87 ราย วงเงินกู้ 3.5 หมื่นล้านบาท รองลงมา ธนาคารกสิกรไทย มีโรงสีเข้าร่วม 40 ราย วงเงินกู้ 9,258.50 ล้านบาท

ทั้งนี้วิธีการรับซื้อข้าวเปลือก ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการจะต้องนำเงินกู้ในรูปแบบตัวสัญญาใช้เงิน (ยกเว้น ธ.ก.ส.) จากธนาคารไปดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในช่วงวันที่ 1 พ.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2565 ในราคาตลาดตามการค้าปกติ ส่วนธนาคารพาณิชย์และ/หรือธนาคารของรัฐ ต้องตรวจสอบข้าวของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

โดยคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสต็อกร่วมกับผู้แทนของธนาคารพาณิชย์และหรือธนาคารของรัฐ โดยต้องตรวจสอบสต็อกครั้งแรกไม่น้อยกว่า 30 วันหลังจัดเก็บ หลังจากนั้นต้องรายงานผลให้ทราบทุกเดือน แต่กรณีตรวจสอบพบว่าปริมาณการสต็อกข้าวไม่ครบถ้วนจะถือว่าระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ยสิ้นสุดลง กรณีเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ไม่ถึง 60 วัน จะไม่ได้รับการชดเชย

นายสุทธิ สานกิ่งทอง นายกสมาคมค้าข้าวไทย (หยง) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกกลับมาดีขึ้น จากก่อนหน้านี้อ่อนตัวลงมา จากเรือมีการเลื่อนการเดินทางเข้ามารับสินค้า เพราะมีมรสุม ข้าวเต็มโกดัง ผู้ค้าชะลอการรับซื้อข้าว ประกอบกับค่าระวางเรือสูงขึ้น แต่ช่วงนี้อากาศเริ่มดีแล้ว เรือมีการทยอยเข้ามาแล้ว ทำให้มีความต้องการซื้อข้าวเข้าโกดังเพิ่ม ราคาจึงขยับขึ้น

“ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่เวลานี้ เริ่มทยอยออกมา ราคายังทรงๆ ส่วนข้าวหอมมะลิภาคอีสาน ราคาเริ่มดีขึ้น จากโรงสีเริ่มเปิดรับซื้อข้าว เพราะทุกคนต้องมีของป้อนโรงอบตลอดเวลา ที่น่าจับตาคือปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้า ช่วงผลผลิตออกมามากกำลังการอบข้าวของโรงสีภาคอีสานจะมีรองรับเพียงพอหรือไม่ แต่ถ้าผลผลิตออกมาแล้วไม่มีโรงสีนอกพื้นที่มาช่วยซื้อ ราคาก็อาจจะอ่อนตัวลงได้”

อย่างไรก็ดี ปกติข้าวทุกชนิดมีราคาที่แข่งขันได้ในช่วงข้าวออกใหม่จากมีความต้องการของคู่ค้า เชื่อว่าผู้ส่งออกต้องการที่จะผลักดันข้าวทุกชนิดออกไปให้มากที่สุดในช่วงปลายปี จากมีความต้องการข้าวสารเพื่อนำไปเป็นของขวัญช่วงเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ จะขายดีในช่วงตรุษจีน ดังนั้นในช่วงนี้การซื้อขายจะกลับมาคึกคัก

สอดคล้องกับ นายศุภชัย วรอภิญาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรรไรซ์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงแบรนด์ “จัสมิน” กล่าวว่า ยอดขายข้าวถุงตลาดในประเทศของบริษัทปีนี้คาดว่าจะขยายตัว 60-70% จากเน้นในเรื่องราคาประหยัด ขณะที่ตลาดข้าวถุงในประเทศภาพรวมปี 2565 คาดจะยังขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3% โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลมีโครงการคนละครึ่ง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาช่วย ทำให้ยอดขายข้าวถุงเพิ่มขึ้น

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

“จรินทร์” แจงข้าวดีชานา กรม.เตรียมเคาะเติมเงิน จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว

“จรินทร์” แจงข้าวดีชานา กรม.เตรียมเคาะเพิ่มเพดานการก่อกันจาก 30% เป็น 35% อังคารหน้า ทำให้มีเงินมาจ่ายชดเชยส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ข้าวที่ค้างอยู่และต่อไปจนครบ 33 งวด ยัน “พาณิชย์” จะเดินหน้าผลักดันราคา เพื่อลดภาระงบประมาณ และเดินหน้าลดต้นทุนให้ชาวนาต่อเนื่อง ทั้งดูแลราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์

นายจรินทร์ ทัศนวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการพบปะสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เพื่อประชุมหารือเรื่องปัจจัยการผลิตและติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่ชุมชนหมู่ 6 ก้าวหน้า แขวงคลอง 12 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ว่า ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกร ซึ่งเป็นนโยบายที่ตนมีความตั้งใจเช่นเดียวกับรัฐบาล ในการช่วยชาวนา วันนี้มีการหารือกันเรื่องประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้แจ้งให้ทราบว่านโยบายประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปี 3 จะเดินหน้าต่อไป ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้ว สำหรับข้าวมีการจ่ายเงินส่วนต่างทั้งหมด 33 งวด จ่ายแล้ว 2 งวด ส่วนงวดที่ 3-33 กำลังรอการขยายเพดานวินัยการคลังจากไม่เกิน 30% เพิ่มขึ้นเป็น 35% คาดว่าอังคารหน้าจะมีการพิจารณา จะช่วยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้โดยเร็วต่อไป

“สัปดาห์หน้า จะมีข่าวดี คณะรัฐมนตรี (กรม.) จะได้เคาะเกี่ยวกับงบประมาณดูแลเกษตรกรเพิ่มเติม หลังจากได้จ่ายส่วนต่างไป 2 งวด และงวด 3 บางส่วน และเมื่อเพดานด้านการเงินการคลัง ตามมาตรา 28 เพิ่มขึ้น รัฐบาลจะมีเงินมาใช้ดูแลชาวนาตามโครงการประกันรายได้ปี 3 ที่กำลังเดินหน้าได้”

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณ กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้น โดยตั้งแต่เข้ามาดูแล เคยทำราคาข้าวเปลือกแตะตันละ 10,000 บาท เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา แต่ช่วงนี้ไม่ปกติ ราคาจริงลงมา ราคาข้าวแห้ง วันนี้เกี่ยวนละ 8,000 บาทแล้ว ไม่ใช่ 5,000 บาท อย่างที่พยายามพูดว่าซื้อเข้ามาได้ของเดียวไม่เป็นความจริง ส่วนพืชเกษตรตัวอื่น ราคาดีทุกตัว ยกเว้นถั่ว สูงกว่ารายได้ที่ประกัน มันสำปะหลังตอนนี้ กิโลกรัมละ 2.60-2.80 บาท ปาล์มน้ำมันประกันที่กิโลกรัมละ 4 บาท ตอนนี้ 8-9 บาทแล้ว และข้าวโพดประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท แต่ราคาตลาด 9-10 บาท

นายจรินทร์กล่าวว่า สำหรับมาตรการลดต้นทุนให้กับชาวนา กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการในเรื่องปุ๋ย โดยทำแล้ว 2 ส่วน คือ 1.การจัดโครงการปุ๋ยราคาถูกจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน จัดปุ๋ย

ราคาพิเศษเตรียมไว้ 4,500,000 กระสอบ ขายไปแล้ว 2,000,000 กว่ากระสอบ โดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันไปขอซื้อที่สหกรณ์จังหวัด สหกรณ์อำเภอ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยขอให้เร่งช่วยกันซื้อเพราะราคาจะถูกกว่าท้องตลาด 20 -50 บาทต่อกระสอบ และ 2.ได้ลงนามถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณโดยตรงในการของบกลางให้มีเงินมาช่วยชดเชยปุ๋ยให้ลดราคาลงมา ซึ่งจะช่วยให้ นอกจากกลุ่มเกษตรกรแล้ว เกษตรกรทั่วไปสามารถซื้อในท้องตลาดได้ โดยจะช่วยลดราคาปุ๋ยในท้องตลาดประมาณ กระสอบละ 50 บาท

ส่วนเรื่องเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเกษตรกรต้องการเมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นนุ่ม ได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ข้าวไทยที่บังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี 2563-67 มีเป้าหมายเพิ่มข้าวพันธุ์ใหม่ 12 พันธุ์ ใน 5 ปี ประกอบด้วย พันธุ์พื้นแข็ง 4 พันธุ์ พื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวหอม 2 พันธุ์ ข้าวโภชนาการสูง 2 พันธุ์ คาดว่าสำหรับปีนี้ จะมีข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 พันธุ์ และจะขึ้นทะเบียนเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ต่อไป และที่เกษตรกรอยากเพิ่มข้าวเป็นข้าวมูลค่าสูง ต้องการเน้นการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขณะนี้มีข้าว GI มีอยู่ถึง 18 รายการ จากสินค้า GI ทั้งหมด 152 รายการ ซึ่งจะสนับสนุนต่อไป หากพื้นที่ไหนสามารถปรับปรุงเป็น GI ได้ กระทรวงพาณิชย์พร้อมที่จะให้การสนับสนุน

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ชาวนาพอใจโครงการประกันรายได้มาก ในภาวะที่ข้าวราคาตก ก็มีการชดเชยส่วนต่าง และไม่มีการทุจริต เงินที่ออกจากรัฐบาลโดยตรงเข้าเกษตรกรโดยตรง ขณะเดียวกัน ก็มีมาตรการเสริมเพื่อยกระดับราคาข้าว

นายธีรสินทร์ ธนขวโรจน์ เลขาธิการสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า โครงการประกันรายได้ดำเนินการมาถึงปีที่ 3 แล้ว แม้จะมีติดขัดบ้าง แต่เชื่อว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาได้ และต้องขอบคุณนายจรินทร์ ที่ได้เดินหน้าผลักดันราคาข้าว และผลักดันมาตรการคูปองข้าวที่จะช่วยดึงราคาให้สูงขึ้น รวมทั้งมีมาตรการดูแลต้นทุนให้กับชาวนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2564 ได้มีมติให้ขยายสัดส่วนเพดานการก่อหนี้ตามมาตรา 28 ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ จากเดิม 30% เป็น 35% เป็นระยะเวลาชั่วคราว 1 ปี ทำให้มีวงเงินในการก่อหนี้เพิ่มเติมได้อีกประมาณ 1.55 แสนล้านบาท จากเดิมที่มีกรอบการก่อหนี้ของภาครัฐประมาณ 9 แสนล้านบาท แต่เหลือวงเงินที่สามารถก่อหนี้ได้อีกเพียง 5,300 ล้านบาท จึงต้องขยายเพดานก่อหนี้ ทำให้มีวงเงินเข้ามาสนับสนุนโครงการประกันรายได้ และยังได้เตรียมแนวทางการขอใช้งบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน 2565 ในการสนับสนุนโครงการประกันรายได้บางส่วน หากมีความจำเป็น เพื่อไม่ให้การจ่ายชดเชยต้องหยุดชะงัก

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างข้าวงวด 7 ชดเชย 5 ชนิด รอรับเงินหลัง ครม.ไฟเขียวเพิ่มเพดานหนี้

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 7 แล้ว ยังชดเชย 5 ชนิด เหมือนเดิม แต่ชดเชยน้อยลง หลังราคาข้าวขยับขึ้น เผย “ข้าวเปลือกเจ้า” ยังคงได้รับเงินสูงสุด ตามด้วย “ข้าวเปลือกเหนียว” ส่วนเงินที่ค้างตั้งแต่งวดที่ 3-7 จะเข้าบัญชี หลังจาก ครม.อนุมัติเพิ่มเพดานก่อหนี้

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 26 พ.ย.2564 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 7 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 19-25 พ.ย.2564 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว แต่การจ่ายส่วนต่างเริ่มน้อยลงจากงวดก่อนหน้า หลังราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 7 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,089.76 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,910.24 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,644.44 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,355.56 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,574.25 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,425.75 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,903.19 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,096.81 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 8,183.24 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,816.76 บาท โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 7 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 57,743.36 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 53,688.96 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 35,643.75 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 62,904.30 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 61,068.16 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกร ยังไม่เป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ว่า เมื่อมีการคำนวณส่วนต่างในแต่ละงวดแล้ว ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรภายใน 3 วันทำการ เนื่องจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติไว้ ได้ใช้จ่ายส่วนต่างสำหรับงวดที่ 1-2 และงวดที่ 3 ได้บางส่วน ทำให้การจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 3 , 4 , 5 , 6 และ 7 ต้องรอเงินจากรัฐบาล โดยล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ได้ขยายเพดานการก่อหนี้ตามมาตรา 28 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ จากเดิม 30% เป็น 35% เป็นระยะเวลาชั่วคราว 1 ปี ทำให้มีวงเงินในการก่อหนี้เพิ่มเติมได้อีกประมาณ 1.55 แสนล้านบาท ที่จะนำมาใช้จ่ายส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ ซึ่งจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 30 พ.ย.2564

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

กรม.อนุมัติ 7.6 หมื่นล้านบาทจ่ายส่วนต่างข้าว ให้ค่าปรับคุณภาพไร่ละพัน ตั้งบยาง 1 หมื่นล้านบาท

กรม.อนุมัติเพิ่มวงเงินประกันรายได้ข้าว 76,000 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาทแล้ว คาดจ่ายส่วนต่างที่ค้างได้ไม่เกินกลางธ.ค. หรือเร็วกว่า หลังบอร์ด ธ.ก.ส. เห็นชอบ พร้อมอนุมัติวงเงิน 10,000 ล้านบาท ประกันรายได้ยางพารา เริ่มจ่ายได้กลางเดือนธ.ค.เช่นเดียวกัน ประเมินอาจไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง เหตุราคาเกินเพดานประกัน

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามที่ได้ออกเสนอใน 2 เรื่อง คือ 1.เรื่องข้าว เห็นชอบวงเงินประกันรายได้ 76,000 ล้านบาท 2.เห็นชอบเงินสำหรับการช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,000 บาท จำนวนรายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท

สำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้หรือส่วนต่างของข้าว ที่ผ่านมา จ่ายไปแล้ว 2 งวด เป็นเงิน 13,000 ล้านบาท ยังค้างอยู่อีก 31 งวด ซึ่ง ครม. อนุมัติวงเงินให้แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องไปประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบตามมติ ครม. และจะได้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 3 และงวดที่เหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งคาดว่าจะไม่น่าจะเกินกลางเดือนธ.ค.2564 จะสามารถดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างได้หรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการประชุมของบอร์ด ธ.ก.ส.

นายจรินทร์กล่าวว่า สำหรับยางพารา ที่ประชุมเห็นชอบวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยเมื่อผ่านที่ประชุมบอร์ด ธ.ก.ส. เช่นเดียวกับข้าว จะจ่ายเงินส่วนต่างได้ คาดว่าไม่เกินกลางเดือนธ.ค.2564 เช่นเดียวกัน แต่ตนคาดว่าจะเร็วกว่านั้น ทั้งนี้ คาดว่ายางพารา จะไม่ใช้เต็มวงเงิน แต่เตรียมวงเงินไว้ เพราะขณะนี้ราคายางพารา ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก น้ำยางชั้น ประกันรายได้ กิโลกรัมละ 57 บาท แต่ราคาแตะ 60 กว่าบาทแล้ว ยางก้อนถ้วยประกันรายได้กิโลกรัมละ 23 บาท แต่ขณะนี้ราคาไป 24-26 บาทแล้ว ถือว่าเกินรายได้ที่ประกันไว้ ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนต่าง และเกษตรกรพอใจ

“ภาพรวมสำหรับราคาพืชผลการเกษตร ดีเกือบทุกตัว ยกเว้นข้าว ตอนนี้อยู่ที่ราคาลงมา แต่ตัวอื่นดีหมด เช่น ปาล์มน้ำมัน ประกันรายได้กิโลกรัมละ 4 บาท ขณะนี้ราคา 8-9 บาท มันสำปะหลัง ประกันที่กิโลกรัมละ 2.50 บาทตอนนี้ 2.60-2.80 บาท ข้าวโพดประกันรายได้ กิโลกรัมละ 8.50 บาท ราคาขึ้นไป 9.50-10 บาท ในบางช่วง และตัวอื่น ๆ ยกเว้นข้าว แต่ตอนนี้ราคาข้าวกระต๊อแล้ว เพราะราคาข้าวเปลือกเจ้า ที่ความชื้นมาตรฐานไม่เกิน 15% ตกกิโลกรัมละ 8,000 กว่า”นายจรินทร์กล่าว

นายจรินทร์กล่าวว่า วงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้ในปีหน้า ต้องขึ้นอยู่กับแนวโน้มของราคาพืชผลการเกษตรในช่วงปีงบประมาณหน้า ที่จะป็นปัจจัยนำมาสู่การคิดคำนวณว่าเงินส่วนต่างต้องใช้เท่าไร แต่ทั้งหมดอยู่ที่นโยบายว่าจะให้ใส่ในงบประจำ หรือดำเนินการในรูปแบบใช้เงิน ธ.ก.ส. สำรองล่วงหน้า แล้วรัฐบาลตั้งงบประมาณชุดใช้ภายหลัง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมที่จะดำเนินการ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด

สำหรับการส่งออกข้าว ขณะนี้เริ่มดีขึ้น ซึ่งช่วงครึ่งปีแรก ค่าเงินบาทแข็งมาก และไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ แต่ตอนนี้ สามารถแข่งกับคู่แข่งได้ ยอดส่งออก ก็กระเตื้องขึ้นมาเยอะ เดียวนี้เดือนละ 7-8 แสนตัน และสิ้นปีนี้อาจจะไปถึงเป้าหมาย 6 ล้านตัน ตามที่ตั้งเป้าไว้ และอีกไม่กี่วัน อาจจะสามารถประสบความสำเร็จในการเจรจาขายข้าวหอม ข้าวคุณภาพสูงกับฮ่องกงอีกประมาณ 10,000 ตัน คาดว่าจะมีโอกาสสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ในยุทธศาสตร์ข้าวที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้ให้ความเห็นชอบ มีการกำหนดเรื่องลดต้นทุนการผลิต จากไร่ละ 6,000 บาท ให้ไม่เกิน 3,000 บาท และเพิ่มผลผลิตจาก 465 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่ให้ได้ รวมทั้งเพิ่มพันธุ์ใหม่ เพราะจุดอ่อนของไทย ไม่มีข้าวพันธุ์ใหม่ที่สนองความต้องการตลาดได้ ซึ่งจะเพิ่มข้าวพันธุ์ใหม่ใน 5 ปี (2564-2567) ให้ได้ 12 พันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ ข้าวพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวหอม 2 พันธุ์ และข้าวโภชนาการสูง 2 พันธุ์ กำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าในที่ประชุม นบข. ทุก 3 เดือน คิดว่าต่อไปนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะ คงจะมีการรายงานติดตามความคืบหน้าในแต่ละเรื่อง

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

ธ.ก.ส.พร้อมปล่อยสินเชื่อคู่ขนานพุงราคาข้าวรวมกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท

ธ.ก.ส.พร้อมปล่อยสินเชื่อคู่ขนานพุงราคาข้าวรวมกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2 หมื่นล้านบาท ไม่มีดอกเบี้ย รองรับปริมาณข้าวเปลือก 2 ล้านตัน, สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 วงเงินรวม 1.5 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ย 1%

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายเกษปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว ไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและราคาตกต่ำ ซึ่งเป็นมาตรการคู่ขนานกับการประกันรายได้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

โดยวงเงินสินเชื่อรวม 20,401 ล้านบาท ไม่คิดดอกเบี้ยกับเกษตรกร ตั้งเป้าดูดซับปริมาณข้าวเปลือก 2 ล้านตัน ประกอบด้วย ชนิดข้าวเปลือกหอมมะลิในเขต 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต 23 จังหวัด ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 และข้าวเปลือกเหนียว

สำหรับคุณสมบัติข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นข้าวเปลือกที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 และสีได้ต้นข้าวไม่ต่ำกว่า 20 กรัม โดยในส่วนของข้าวหอมมะลิจะมีเมล็ดข้าวแดงได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ไม่เกิน 22 เมล็ดใน 100 กรัม) กำหนดวงเงินสินเชื่อต่อต้น ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิในเขต 23 จังหวัด 11,000 บาท/ตัน ข้าวหอมมะลินอกเขต 23 จังหวัด 9,500 บาท/ตัน ข้าวเจ้า 5,400 บาท/ตัน ข้าวหอมปทุมธานี 1 7,300 บาท/ตัน และข้าวเหนียว 8,600 บาท/ตัน โดยเกษตรกร ครัวเรือนได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท สหกรณ์การเกษตรและชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท

กรณีชำระคืนภายใน 5 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย (รัฐบาลรับภาระจ่ายแทน) นอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกหลักประกัน 1,500 บาทต่อต้น กรณีเกษตรกรเก็บข้าวเอง ได้รับ 1,500 บาทต่อต้น กรณีเกษตรกรฝากข้าวกับสถาบันเกษตรกร เกษตรกรจะได้รับ 500 บาทต่อต้น และสถาบันจะได้รับ 1,000 บาทต่อต้น ระยะเวลาจัดทำสัญญาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กรณีภาคใต้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2565

นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท สำหรับสหกรณ์การเกษตร ชุมชนสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิก เกษตรกรทั่วไป และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดวงเงินกู้สำหรับสหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งคิดจากสถาบัน เพียงร้อยละ 1 ต่อปี ส่วนที่เหลือรัฐบาลรับภาระแทน ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2565

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ไบโอเทค พัฒนาพันธุ์ข้าวเจ้านาปี “หอมสยาม” หวังส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ

ไบโอเทค จับมือ พันธมิตร ร่วมพัฒนาพันธุ์ข้าวนาปีใหม่ “หอมสยาม (Hom Siam)” เป็นข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง ต้นเตี้ยทนการหักล้ม ต้านทานโรคไหม้ ปรับตัวได้ดีในสภาพน้ำน้อย ได้มีการนำมาปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ เตรียมส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ

ตอบโจทย์ปีซีจี

วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า ที่มาของ “ข้าวหอมสยาม” เกิดขึ้นด้วยความที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศโดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้โมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG model” คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการขับเคลื่อนเป็นองค์รวมที่มีพื้นฐานมาจากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งสาขาเกษตรเป็นหนึ่งในสาขายุทธศาสตร์เป้าหมายที่ต้องเร่งรัดพัฒนาให้ความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ไบโอเทค สวทช. โดย ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยำ ได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรมของประเทศในด้านการพัฒนาพันธุ์พืช และการบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ไบโอเทค สวทช. เป็นหน่วยงานสร้างความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านการปรับปรุงพันธุ์แนวอณูวิธี (molecular breeding) กับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ข้าว” เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์ข้าวตามความต้องการของผู้ผลิต ผู้บริโภค และความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเน้นพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค

เพิ่มรายได้เกษตรกรปลูกข้าว

ผลงานที่ผ่านมา ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย อาทิ ข้าวเหนียวพันธุ์ธัญลirin ข้าวเหนียว กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ข้าวนาปี 59 และข้าวเหนียวหอมนาคา เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารของพื้นที่ และลดปัญหามลพิษจากสารเคมี ส่วนพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ไม่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูงเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และภาคใต้ โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดน

ทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมและสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี มีมาตรฐานไว้ใช้เองได้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จนได้ชื่อ “ไบโอเทคติดนา” ผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดพลังแห่งการพัฒนาประเทศ

พันธุ์ข้าวหอมสยามสัญชาติไทย

ด้าน ธีรยุทธ ตูจินดา หัวหน้าทีมพัฒนาพันธุ์ข้าวของ ไบโอเทค ปัจจุบันรักษาการรองผู้อำนวยการไบโอเทค ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมา ไบโอเทค สวทช. นำความเชี่ยวชาญทางด้านการถอดรหัสจีโนม เพื่อระบุยีนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและคุณภาพข้าว และพัฒนาระบบการตรวจสอบยีนจาก ดีเอ็นเอ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้รวดเร็วและมีลักษณะตามความต้องการ (Tailor-made rice variety)

โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก จนเป็นหน่วยงานชั้นนำของประเทศในด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยี (Marker Assisted Selection)

ในสถานการณ์วิกฤตของข้าวไทย การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมนุ่ม ผลผลิตสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับตัวได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่มิวิจัยได้พัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ “หอมสยาม” ที่มีคุณภาพการหุงต้มใกล้เคียงกับข้าวพันธุ์ชาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ยทนการหักล้ม ปรับตัวได้ดีในสภาพน้ำน้อย โดยมีความสูงต้นประมาณ 120 เซนติเมตร ลำต้นแข็ง ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่าย สอดรับกับการทำนาสมัยใหม่และแนวโน้มการทำนาในอนาคตที่เครื่องจักร ปัจจุบันทาง ไบโอเทค สวทช. อยู่ระหว่างการยื่นขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 กับกรมวิชาการเกษตร โดยข้าวพันธุ์หอมสยามนี้ จะเป็นข้าวหอมไทยคุณภาพอีกพันธุ์หนึ่งที่สามารถส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการข้าวคุณภาพในราคาที่ไม่สูงเกินไป

กัญญฉวี ศิริธัญญา ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์และทดสอบพันธุ์ข้าวในแปลงนาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 ทีมงานวิจัยได้มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรของบริษัท บางชื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ในการนำข้าวไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ จ.ศรีสะเกษ ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 530 กิโลกรัมต่อไร่ (ความชื้น 14%) สูงกว่าข้าวพันธุ์ชาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 2.1 เท่าที่ปลูกในแปลงเดียวกัน ต่อมาในปี 2564 ได้มีการขยายผลการปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ จ.ศรีสะเกษ จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.สุรินทร์ จ.มหาสารคาม และ จ.บุรีรัมย์ รวมพื้นที่ 21 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมทดสอบพันธุ์ จำนวน 31 คน พันธุ์ข้าวหอมสยาม ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวหอมต้นเตี้ย ผลผลิตสูง ลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ทำให้ลดการสูญเสียผลผลิตจากการหักล้ม และลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยว คุณสมบัติเด่นอีกประการของข้าวหอมสยามคือมีความต้านทานต่อโรคใบไหม้และโรคไหม้คอรวงได้ดีเมื่อเทียบกับข้าวพันธุ์ชาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข15 เป็นการลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรค

“พันธุ์ข้าวหอมสยามจึงเป็นพันธุ์ข้าวที่ช่วยยกระดับรายได้เกษตรกร สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สาวก. เปิดตัว พันธุ์ข้าวใหม่ “หอมแม่โจ้ 9”

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ “สาวก.” เปิดตัว “หอมแม่โจ้ 9” ใกล้เคียง “ข้าวหอมมะลิ” ดีกว่า “ข้าวหอมปทุม” ปลูกได้ทุกฤดู เร่งเดินหน้าส่งต่อข้าวพันธุ์ดีถึงมือเกษตรกร สนองพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สาวก. ร่วมกับ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวเมล็ดพันธุ์ข้าว “หอมแม่โจ้ 9” เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หลัก ส่งต่อข้าวพันธุ์ดีถึงมือเกษตรกร และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

“ข้าว” เป็นอาหารและสินทรัพย์ที่มีค่าอย่างยิ่งในประเทศไทย ทั้งเรื่องการอุปโภคและบริโภค ภายในประเทศ การส่งออกข้าวไทยติดอันดับระดับโลกมาโดยตลอด แต่เนื่องด้วยปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ผลผลิตตกต่ำ อุปนิสัยต่างๆ ต้นทุนในการผลิตสูง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสายพันธุ์ข้าวบางชนิดที่ไม่ทนโรค และแมลง ใช้ระยะเวลาผลิตที่นานเกินไป หรือให้ผลผลิตน้อย ก่อให้เกิดการเสียโอกาสทางการค้า การวิจัยพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ การดูแล รวมถึงการส่งออก

ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรภายในประเทศ ให้เกษตรกรสามารถทำอาชีพปลูกข้าวได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยประเทศไทยมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มและให้การรับรองแล้วหลายพันธุ์ แต่ยังไม่นิยมปลูกเป็นที่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากผลผลิตน้อยทำให้ต้นทุนสูงไม่สามารถแข่งขันกับข้าวเวียดนามได้ จากปัญหาดังกล่าว สวก. เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ จึงสนับสนุนทุนวิจัยแก่หน่วยความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์ 8 ปี ภายใต้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท จนสามารถพัฒนาเป็นพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์ “หอมแม่โจ้ 9” ที่มีจุดเด่นในเรื่องคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและคุณภาพทางเคมี ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ และดีกว่าข้าวปทุมธานี 1 ไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ทุกฤดูเป็นข้าวต้นเตี้ยต้านทานการหักล้ม ให้ผลผลิตสูงถึง 700 กิโลกรัมต่อไร่ สร้างโอกาสในการแข่งขันกับข้าวพื้นนุ่มของเวียดนามได้ในอนาคต

ส่งผลให้สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของข้าวพันธุ์ “หอมแม่โจ้ 9” จึงได้ลงนามเพื่อขอใช้สิทธิ พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยพันธุ์ข้าว เพื่อผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่เกษตรกร จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวข้าวพันธุ์ “หอมแม่โจ้ 9” ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำมาขยายผลก่อนส่งต่อข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพไปยังเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวต่อไป

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

XX

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาส่งออกข้าวอยู่ในระดับทรงตัว โดยราคาข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 425-430 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่วงการค้าคาดว่าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์จะระงับการนำเข้าข้าวเป็นการชั่วคราวจากเวียดนามในช่วงนี้นั้น ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเวียดนามมากนัก เนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดภายในประเทศในช่วงนี้มีปริมาณจำกัดอยู่แล้ว ซึ่งวงการค้าคาดว่า อุปทานข้าวจะมีปริมาณจำกัดจนกว่าจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูใหม่ หรือฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงมีนาคมของปีหน้า

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2564 คาดว่าเวียดนามมีการส่งออกข้าวประมาณ 563,000 ตัน มูลค่าประมาณ 297 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ (มกราคม-พฤศจิกายน 2564) เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 5.7 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 3.04 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 0.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](#)

ฟิลิปปินส์

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ฟิลิปปินส์เตรียมใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าข้าวจากเวียดนามเป็นการชั่วคราว เนื่องจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในประเทศมีปริมาณมากจนเพียงพอความต้องการแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ได้สั่งระงับขั้นตอนการออกใบอนุญาตสุขอนามัยในการนำเข้า (Sanitary and Phytosanitary Import Clearance: SPSIC) สำหรับข้าวที่มาจากเวียดนาม ซึ่งในปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยคิดเป็น 40% ของปริมาณข้าวทั้งหมดที่เวียดนามส่งออกไปยังต่างประเทศ

ด้านโฆษกกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการปรับขั้นตอน SPSIC ให้สอดคล้องกับความต้องการแล้ว โดยฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพราะตอนนี้มีปริมาณข้าวเพียงพอแล้ว เนื่องจากการเร่งเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูฝนซึ่งทำให้มีผลผลิตปริมาณมาก ข้อมูลด้านศุลกากรของรัฐบาลฟิลิปปินส์ระบุว่า การส่งออกข้าวจากเวียดนามไปยังฟิลิปปินส์ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้มีประมาณ 2.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีจำนวนประมาณ 1.95472 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 61 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้นถึง 46.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.33236 ล้านตัน ในเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 26.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.64765 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.16634 ล้านตัน ลดลงประมาณ 30.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.23989 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 8.5% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 5 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นประมาณ 10.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.15117 ล้านตัน ในเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.72869 ล้านตัน ลดลงประมาณ 23.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.95775 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 37.3% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 23 วัน) แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 34.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.54302 ล้านตัน ในเดือนกันยายน 2564 ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.05968 ล้านตัน ลดลงประมาณ 26.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.45002 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 54.2% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 33 วัน) แต่เพิ่มขึ้น 66.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.63816 ล้านตัน ในเดือนกันยายน 2564

ที่มา *Oryza.com* และสำนักข่าวอินโฟเควสท์

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Minimum Access (MA) tender ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 2565) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 59,200 ตัน (รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/index-413.pdf) ประกอบด้วย

1. ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain milled rice) จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 13,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 1 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2565

2. ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain milled rice) จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 13,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 1 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2565

3. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากประเทศไทย จำนวน 7,200 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 1 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2565

4. ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 12,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 1 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2565

5. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 7,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 1 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2565

6. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 7,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 1 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Minimum Access (MA) tender ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 60,400 ตัน ผลการประมูลปรากฏว่าญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 48,400 ตัน ประกอบด้วย ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice (medium grain)) จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 13,000 ตัน และจากจีนจำนวน 12,000 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอจำนวน 9 ราย (จำนวนข้าวที่เสนอรวม 113,000 ตัน) และซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice (long grain)) และข้าวเหนียว (Glutinous long grain milled rice) จากประเทศไทย จำนวน 21,200 และ 2,200 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอจำนวน 15 ราย (จำนวนข้าวที่เสนอรวม 81,800 ตัน) สำหรับราคาประมูลเฉลี่ย (Average price for successful bids) อยู่ที่ 109,583 เยนต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) หรือประมาณ 961 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน หรือที่ 118,350 เยนต่อตัน (ราคารวมภาษี) หรือประมาณ 1,038 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_marice/attach/pdf/index-68.pdf)

ทั้งนี้ การประมูลแบบ MA ทั้ง 5 ครั้งก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยรวม 117,260 ตัน ประกอบด้วย ข้าวสาร 112,800 ตัน และข้าวเหนียว 4,460 ตัน

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ ((the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ยังได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวกล้อง/ข้าวสาร (brown or milled rice) 22,500 ตัน และข้าวหัก (broken milled rice) 2,500 ตัน นั้น ปรากฏว่าญี่ปุ่นสามารถซื้อข้าวได้เพียง 1,129 ตัน เท่านั้น

ประกอบด้วย ข้าวเต็มเมล็ดจำนวน 1,129 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 288 ตัน ประเทศปากีสถาน 39 ตัน ประเทศจีน 60 ตัน และประเทศไทย 742 ตัน (ข้าวสารเมล็ดยาว 628 ตัน และข้าวเหนียวเมล็ดยาว 114 ตัน) (รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_sbsrice/attach/pdf/index-67.pdf)

การประมูลแบบ SBS ทั้ง 3 ครั้ง ญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยรวม 1,502 ตัน ประกอบด้วย ข้าวสารเมล็ดยาว 888 ตัน ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 114 ตัน และปลายข้าว 500 ตัน

การประมูลแบบ SBS นี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะซื้อข้าวจากแหล่งกำเนิดต่างๆจากผู้ค้าข้าวญี่ปุ่นหลายรายในราคาเดียว หลังจากนั้นก็จะขายข้าวคืนให้กับบริษัทเหล่านั้นในราคาที่สูงกว่าเพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ (โดยปกติความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายจะกำหนดโดยรัฐบาล) ซึ่งทุกการซื้อและขายจะต้องชำระภาษีในอัตรา 8% ด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (MAFF) ยังได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ CPTPP Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564- 31 มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP จำนวน 6,220 ตันนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคา

ทั้งนี้ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม ที่มา Oryza.com

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัวหลังจากที่ราคาปรับลดลงติดต่อกันมาสองสัปดาห์ (ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา) เนื่องจากในช่วงนี้อุปทานข้าวจากฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-sown crop) ในตลาดมีมากขึ้น ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดจีน บังคลาเทศ และอินโดนีเซีย โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาทรงตัวอยู่ที่ระดับ 354-360 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อน

ขณะที่มีรายงานว่า นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบังคลาเทศได้นำเข้าข้าวไปแล้วประมาณ 800,000 ตัน โดยส่วนใหญ่นำเข้าจากอินเดีย

ที่มา Oryza.com

อิหร่าน

สำนักประสานงานการจัดจำหน่ายและการขาย (the director general of Distribution and Sales Coordination Bureau) และองค์การการค้าของรัฐบาล (the Government Trading Corporation; GTC) ระบุว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของงบประมาณปัจจุบัน (21 มีนาคม-21 พฤศจิกายน) มีการนำเข้าข้าวประมาณ 665,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าโดยภาคเอกชนประมาณ 445,000 ตัน และที่เหลืออีกประมาณ 220,000 ตัน นำเข้าโดยหน่วยงาน GTC

ทั้งนี้หน่วยงาน GTC เป็นกลไกที่มีบทบาทในการบังคับใช้มาตรการควบคุมตลาด และรับผิดชอบในการจัดหาสินค้าจำเป็น เช่น ข้าวสาลี ข้าว น้ำมันประกอบอาหาร และเนื้อสัตว์สำหรับสำรองทางยุทธศาสตร์ของประเทศ

มีรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ก่อน ทางการปาก็สถานและอิหร่านได้ทำข้อตกลงกันในการแลกเปลี่ยนข้าวและก๊าซหุงต้ม (liquified petroleum gas; LPG) ซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าว (barter deal to exchange rice and LPG) ปาก็สถานจะนำเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อแลกกับการส่งออกข้าว ซึ่งบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding; MoU) ดังกล่าวได้มีการลงนามในระหว่างการประชุมคณะกรรมการการค้าร่วม (the Joint Trade Committee; JTC) ครั้งที่ 9 ในกรุงเตหะรานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะการแลกเปลี่ยนสินค้าจะเริ่มขึ้นระหว่างสองประเทศภายในหนึ่งหรือสองเดือนนี้

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-23 พฤศจิกายน 2564 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 209,629 ตัน ลดลงประมาณ 27.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 290,026 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 29,264 ตัน ลดลงประมาณ 36.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 46,155 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 180,366 ตัน ลดลงประมาณ 26.04% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,871 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 69,973 ตัน ลดลงประมาณ 17.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 59,738 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 15,671 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-23 พฤศจิกายน 2564 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย ฝรั่งเศส 39,887 ตัน เนเธอร์แลนด์ 36,517 ตัน อิตาลี 28,885 ตัน โปแลนด์ 22,663 ตัน สเปน 15,067 ตัน เบลเยียม 15,548 ตัน โปรตุเกส 14,911 ตัน เยอรมนี 14,922 ตัน สวีเดน 6,616 ตัน สาธารณรัฐเชค 3,891 ตัน เดนมาร์ค 1,859 ตัน ไอร์แลนด์ 1,065 ตัน ไชปรัส 1,071 ตัน ฟินแลนด์ 940 ตัน กรีซ 782 ตัน ฮังการี 864 ตัน สโลวาเกีย 1,522 ตัน ออสเตรีย 907 ตัน ลิทัวเนีย 844 ตัน มอลต้า 492 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-22 พฤศจิกายน 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปาก็สถานจำนวน 36,993 ตัน เพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัย 12,641 ตัน เพิ่มขึ้น 27.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 11,810 ตัน ลดลง 27.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 9,537 ตัน เพิ่มขึ้น 720.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปารากวัย 8,736 ตัน เพิ่มขึ้น 114.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 25,325 ตัน ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 18,878 ตัน เพิ่มขึ้น 28.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 17,731 ตัน ลดลง 30.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปาก็สถาน 15,633 ตัน ลดลง 25.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 14,783 ตัน ลดลง 35.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 26,595 ตัน เพิ่มขึ้น 2,742.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 7,672 ตัน เพิ่มขึ้น 1,244.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 7,025 ตัน ลดลง 81.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 5,429 ตัน เพิ่มขึ้น 50,358.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปารากวัยจำนวน 2,507 ตัน เพิ่มขึ้น 230.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-22 พฤศจิกายน 2564 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เบลเยียม 17,971 ตัน เนเธอร์แลนด์ 16,338 ตัน อิตาลี 13,014 ตัน โปรตุเกส 11,213 ตัน บัลแกเรีย 9,542 ตัน สเปน 7,632 ตัน ฝรั่งเศส 6,877 ตัน โปแลนด์ 6,150 ตัน เยอรมนี 658 ตัน เดนมาร์ก 320 ตัน ลิทัวเนีย 158 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 22,160 ตัน ฝรั่งเศส 17,460 ตัน โปแลนด์ 14,154 ตัน เยอรมนี 12,956 ตัน อิตาลี 12,331 ตัน สเปน 6,512 ตัน สวีเดน 6,408 ตัน เบลเยียม 5,473 ตัน สาธารณรัฐเชค 4,324 ตัน โปรตุเกส 2,373 ตัน กรีซ (EL) 1,640 ตัน ลิทัวเนีย 1,761 ตัน บัลแกเรีย 1,401 ตัน ออสเตรีย 1,249 ตัน เดนมาร์ก 1,336 ตัน โรมาเนีย 630 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 44,924 ตัน สเปน 12,071 ตัน เนเธอร์แลนด์ 4,263 ตัน อิตาลี 2,894 ตัน โปแลนด์ 1,702 ตัน เยอรมนี 1,021 ตัน ลิทัวเนีย 945 ตัน ฝรั่งเศส 792 ตัน โปรตุเกส 693 ตัน สโลเวเนีย 128 ตัน ฟินแลนด์ (FI) 162 ตัน สาธารณรัฐเชค 164 ตัน บัลแกเรีย 373 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) และในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-22 พฤศจิกายน 2564 เช่น อิตาลี 35,137 ตัน สเปน 15,636 ตัน เบลเยียม 5,095 ตัน เนเธอร์แลนด์ 5,180 ตัน โปรตุเกส 3,487 ตัน สาธารณรัฐเชค 751 ตัน บัลแกเรีย 839 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น อิตาลี 845 ตัน สเปน 233 ตัน โปรตุเกส 152 ตัน กรีซ (EL) 148 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,183,042 ตัน ลดลงประมาณ 26.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,619,684 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 200,734 ตัน ลดลงประมาณ 37.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 322,857 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 982,308 ตัน ลดลงประมาณ 24.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,296,826 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 367,818 ตัน ลดลงประมาณ 29.06% เมื่อเทียบกับจำนวน 518,475 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศที่นำเข้าข้าว ประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ 202,301 ตัน ฝรั่งเศส 180,577 ตัน อิตาลี 116,266 ตัน สเปน 123,903 ตัน โปแลนด์ 83,699 ตัน เยอรมนี 79,380 ตัน เบลเยียม 78,954 ตัน โปรตุเกส 69,875 ตัน สาธารณรัฐเชค 31,773 ตัน สวีเดน 29,716 ตัน บัลแกเรีย 33,805 ตัน ลิทัวเนีย 13,889 ตัน เดนมาร์ก 8,209 ตัน ฮังการี 8,149 ตัน สโลวาเกีย 7,830 ตัน โรมาเนีย 7,531 ตัน ออสเตรีย 6,429 ตัน กรีซ 5,749 ตัน ไอร์แลนด์ 4,868 ตัน ไชปรัส 3,649 ตัน ฟินแลนด์ 2,949 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการนำเข้าจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 80,355 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

การส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 326,529 ตัน เพิ่มขึ้น 50.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 217,360 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 231,938 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 34.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 172,157 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 94,591 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 109.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 45,202 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 156,369 ตัน สเปน 51,494 ตัน โปรตุเกส 35,169 ตัน กรีซ 20,887 ตัน เบลเยียม 20,980 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,891 ตัน บัลแกเรีย 6,304 ตัน ฝรั่งเศส 4,820 ตัน โรมานี 3,531 ตัน เยอรมนี 2,874 ตัน โปแลนด์ 2,120 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 1,041 ตัน เดนมาร์ก 527 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการส่งออกจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 224 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ปรับลดคาดการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐสำหรับปีหน้า โดยระบุถึงอุปสงค์ของจีนที่อ่อนแอลง และราคาข้าวเหลืองที่ตกต่ำลง

สำนักงานบริการวิจัยเศรษฐกิจ เผยคาดการณ์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐจะแตะ 1.755 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 ต.ค. 2564 โดยลดลง 2.0 พันล้านดอลลาร์จากตัวเลขประมาณการเมื่อเดือนส.ค.

สำนักงานบริการวิจัยเศรษฐกิจคาดว่า ยอดส่งออกข้าวเหลือง จะลดลง 3.9 พันล้านดอลลาร์ สู่ 2.84 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่คาดว่า ยอดส่งออกข้าวเหลือง จะลดลง 800 ล้านดอลลาร์ และ 4.9 พันล้านดอลลาร์ สืบเนื่องมาจากราคาที่ปรับตัวลง รายงานดังกล่าวมีขึ้น หลังจีนนำเข้าข้าวเหลืองจากสหรัฐในเดือนต.ค. ลดลงอย่างมากในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ซึ่งปกติแล้วเป็นช่วงเวลาส่งออกที่คึกคัก เนื่องจากกำไรจากการสกัดข้าวเหลืองอยู่ในระดับต่ำ และมีการแข่งขันด้านราคาอย่างดุเดือดกับข้าวเหลืองของบราซิล

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า การส่งออกธัญพืชของสหรัฐร่วงลงในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ เนื่องจากผู้ขนส่งเผชิญความยากลำบากในการเริ่มโหลดสินค้าบริเวณชายฝั่งอ่าวรัฐหลุยเซียนา หลังจากพายุเฮอริเคนไอดาได้สร้างความเสียหายต่อท่าเรือขนถ่ายธัญพืช และทำให้ไฟฟ้าดับทั่วภูมิภาค อย่างไรก็ตาม USDA คาดว่า จีนจะยังคงเป็นตลาดสินค้าเกษตรรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังจีน มีแนวโน้มจะอยู่ที่ 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 3 พันล้านดอลลาร์จากการคาดการณ์ในเดือนส.ค. แต่ก็ยังคงเป็นมูลค่าที่สูงเป็นประวัติการณ์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

อาร์เจนตินา

สถาบัน Instituto Nacional de Estadística y Censos รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2021 อาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 49,580 ตัน ลดลงประมาณ 74% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงประมาณ 109.2% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2021 ที่ส่งออกได้ 23,702 ตัน

ในช่วง 9 เดือนของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2021) อาร์เจนตินาส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 302,253 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 276,824 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกในช่วง

9 เดือนประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 192,308 ตัน ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวหนึ่ง (brown rice, non-parboiled) จำนวน 88,434 ตัน ข้าวกล้องที่เป็นข้าวหนึ่ง (brown rice, parboiled) จำนวน 359 ตัน และข้าวหักจำนวน 21,152 ตัน

ในปี 2020 ที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2020) มีการส่งออกข้าวจำนวน 342,154 ตัน ลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 407,968 ตัน ในปี 2019 ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 257,458 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 65,455 ตัน ข้าวเปลือก 19,241 ตัน และข้าวหนึ่ง 402 ตัน โดยที่ในปี 2019 อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 407,968 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 385,175 ตัน ในปี 2018

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2021/22 (เมษายน 2021-มีนาคม 2022) คาดว่า อาร์เจนติน่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 933,000 ตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีการตลาด 2020/21 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 897,000 ตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวจะเพิ่มขึ้น จากการที่เกษตรกรได้ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวในปี 2020/21 มากขึ้นเนื่องจากราคาข้าวในปีที่ผ่านมาสูงขึ้นประกอบกับได้ผลผลิตดีขึ้น รวมทั้งการที่มีฝนตกลงมาอยู่ที่เกณฑ์ที่ดียังเอื้อต่อการเพาะปลูกข้าวด้วย

ในส่วนของการส่งออกข้าวนั้น คาดว่าในปีการตลาด 2021/22 จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 460,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากการประมาณการในปี 2020/21 ที่ 380,000 ตัน เนื่องจากคาดว่าอุปทานข้าวในประเทศจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ประเทศคิวบา ซิลิ บราซิล และสเปน อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกข้าวยังกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคการส่งออก เช่น ค่าขนส่งและราคาค่าระวางเรือที่เพิ่มสูงขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

บราซิล

กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าต่างประเทศ และบริการ (the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม 2021 ที่ผ่านมา มีจำนวนประมาณ 106,912 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 99,465 ตัน ในเดือนกันยายน 2021 ที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 3.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 111,179 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ตุลาคม 2020) โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในเดือนตุลาคม 2021 ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 45,506 ตัน ข้าวเปลือก 35,230 ตัน ข้าวหัก 26,171 ตัน และข้าวกล้อง 6 ตัน โดยในเดือนตุลาคม 2021 มีการส่งออกข้าวไปยังประเทศคอซตาริกา 31,472 ตัน คิวบา 30,475 ตัน เนเธอร์แลนด์ 29,250 ตัน เปรู 10,651 ตัน เวเนซุเอล่า 1,290 ตัน เคปเวิร์ด 1,061 ตัน โบลิเวีย 542 ตัน สหรัฐฯ 418 ตัน และประเทศอื่นๆประมาณ 1,753 ตัน

ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2021) บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 709,660 ตัน

ในปี 2020 (มกราคม-ธันวาคม 2020) บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.405 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 488,267 ตัน ข้าวเปลือก 521,469 ตัน ข้าวหัก 384,026 ตัน และข้าวกล้อง 11,486 ตัน ขณะที่สถาบัน the Rice Institute of Rio Grande do Sul (IRGA) รายงานว่า ในปี 2019 บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.42 ล้านตัน ลดลงประมาณ 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.81 ล้านตันในปี 2018

สำหรับการนำเข้าข้าวนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าต่างประเทศ และบริการ (the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services) รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2021 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวจำนวนประมาณ 51,966 ตัน ลดลงประมาณ 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 58,449 ตัน ในเดือนกันยายน 2021 ที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 50.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 104,531 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ตุลาคม 2020) โดยชนิดข้าวที่นำเข้าในเดือนตุลาคม 2021 ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 27,982 ตัน ข้าวเปลือก 3,360 ตัน ข้าวหัก 865 ตัน

และข้าวกล้อง 19,758 ตัน โดยมีการนำเข้าข้าวจากประเทศปารากวัย 40,852 ตัน อูรุกวัย 6,397 ตัน อาร์เจนติน่า 4,022 ตัน อิตาลี 569 ตัน และประเทศอื่นๆประมาณ 127 ตัน

ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2021) บราซิลนำเข้าข้าวประมาณ 657,288 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2020 (มกราคม-ธันวาคม 2020) บราซิลนำเข้าข้าวประมาณ 969,373 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 518,649 ตัน ข้าวเปลือก 239,304 ตัน ข้าวหัก 11,889 ตัน และข้าวกล้อง 178,611 ตัน ขณะที่สถาบัน the Rice Institute of Rio Grande do Sul (IRGA) รายงานว่า ในปี 2019 บราซิลนำเข้าข้าวประมาณ 1.012 ล้านตัน

สถาบันภูมิศาสตร์และสถิติแห่งบราซิล (the Brazilian Institute of Geography and Statistics; IBGE) พยากรณ์ ณ เดือนกันยายน 2021 ว่า ในปี 2021 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.53 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.046 ล้านตัน ในปี 2020 และมากกว่าการคาดการณ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2021 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 11.519 ล้านตัน ทั้งนี้ คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปี 2021 จะมีประมาณ 10.47 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2020 และผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 1.1 ตันต่อไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับจาก 1.06 ตันต่อไร่ ในปี 2020

ทางด้านหน่วยงาน Conab (Brazil's national grains agency) รายงานผลการประมาณการณั้สูงสุดและอุปทานข้าวในปีการผลิต 2021/22 ประจำเดือนตุลาคม 2021 โดยคาดว่าในปี 2021/22 (เมษายน 2021-มีนาคม 2022) จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.54 ล้านตัน ลดลงประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณการณั้ที่ 11.754 ล้านตัน ของปี 2020/21 โดยคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปี 2021/22 จะมีประมาณ 10.64 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจาก 10.48 ล้านไร่ ในปี 2020/21 และผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 1.09 ตันต่อไร่ ลดลงจาก 1.12 ตันต่อไร่ ในปี 2020/21

ขณะที่ความต้องการบริโภคในปีการผลิต 2021/22 คาดว่าจะมีประมาณ 11 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) เท่ากับตัวเลขประมาณการณั้ของปี 2020/21 และสต็อกข้าว (ข้าวเปลือก) สิ้นปีคาดว่าจะมีประมาณ 2.693 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) เพิ่มขึ้นประมาณ 8.1% เมื่อเทียบกับตัวเลขประมาณการณั้ของปี 2020/21 ที่ 2.491 ล้านตัน

สำหรับการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2021/22 คาดว่าจะมีประมาณ 1 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) เท่ากับตัวเลขประมาณการณั้ของปี 2020/21 ที่ 1 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 1.4 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) เพิ่มขึ้นประมาณ 21.74% เมื่อเทียบกับตัวเลขประมาณการณั้ของปี 2020/21 ที่ 1.15 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*